

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 33.10 บาท แนวโน้มแข็งค่าตามสกุลเงินภูมิภาค คาดกรอบ 33.05 -33.15 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 33.10 บาท ปรับแข็งค่าขึ้น 0.08% เมื่อเทียบกับระดับปิดทำวันทำการก่อนที่ 33.14 บาท คาดว่าในระยะสั้นเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าตามสกุลเงินในภูมิภาคที่ปรับแข็งค่าขึ้นมาบ้างตามเงินหยวนของจีน คาดกรอบระหว่างวันมีแนวรับแรกที่ 33.05 และแนวรับถัดไปที่ 33.00 และมีแนวต้านแรกที่ 33.10 บาท และแนวต้านถัดไปที่ 33.15 บาท

*นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดตลาดเข้านี้ที่ระดับ 33.10 บาทเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าขึ้นจากปัจจัยหลักๆ 2 เรื่อง คือ ตลาดคลายความกังวลเรื่องผลกระทบสงครามการค้า (Trade War) ลงชั่วคราว เพราะไม่ได้เกิดการตอบโต้ที่รุนแรงต่อสหรัฐ และผลจากข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แม้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะออกมาดี แต่ค่าจ้างแรงงานไม่ได้สูงขึ้นมาก สะท้อนว่าเงินเฟ้ออาจไม่ได้แรงตัวมากอย่างที่คาด ส่งผลให้ความจำเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยมีไม่มาก ประเด็นดังกล่าวหนุนให้เงินหยวนปรับแข็งค่าขึ้นชั่วคราว และทำให้สกุลเงินเอเชียและเงินบาทมีแนวโน้มปรับแข็งค่าขึ้นด้วย และน่าจะทรงตัวแข็งค่าในระยะสั้น

*ส่วนกรณีเบริกซิทของอังกฤษที่เกิดการลาออกของผู้ดูแลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจากความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างความเห็นเรื่องควรถ้าดำเนินการแยกตัวแบบราบรื่นยังมีการค้ากับยุโรปอยู่ และการแยกตัวแบบมาแบบทันที เรื่องดังกล่าวส่งผลให้เงินปอนด์อ่อนค่าลงเทียบดอลลาร์ รวมถึงเงินยูโรอ่อนค่าลงด้วย อาจเป็นเพราะตลาดห่วงผลกระทบที่อาจรุนแรงขึ้นกระทบต่อเศรษฐกิจในยุโรปหรือไม่ แต่น่าจะเป็นความกังวลระยะสั้น อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามต่อไปอีกระยะ ยังมีเวลาเพราะมีเส้นตายไปถึงเดือนมี.ค.ปี 62

*ด้านผู้นำเข้ายังมีการเข้าซื้อเงินดอลลาร์อยู่บ้าง ในช่วงที่เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นช่วงนี้ คาดว่าในระยะสั้นเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวตามสกุลหยวน นอกจากนี้ต้องติดตามตัวเลขการค้าของจีนในคืนวันพฤหัสบดีนี้ด้วย หากออกมาดีก็สะท้อนว่าได้ว่าผลกระทบสงครามการค้าไม่รุนแรงอาจช่วยให้เงินหยวนแข็งค่าและเงินบาทก็มีโอกาสแข็งค่าด้วย

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.06 จากวานนี้ 93.98

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,545.40 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 120.13 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.110 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้